

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CAH

Cao Lộc, ngày tháng 8 năm 2024

V/v tuyên truyền phòng, chống
tội phạm tổ chức, môi giới cho
người khác trốn đi nước ngoài
trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn toàn quốc có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí hình thành đường dây có sự móc nối, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các lao động được đối tượng tư vấn, rủ rê, lôi kéo sang nước ngoài lao động trái phép với nội dung như: Sang làm công việc là tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng mua hàng tại Trang Thương mại điện tử Shopee, chăm sóc khách hàng với công việc ổn định, lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng, hiện đang cần người làm và chỉ cần ký hợp đồng 06 tháng thì được về Việt Nam, nếu muốn làm tiếp thì ở lại, chi phí đi lại sẽ được công ty chi trả, đến nơi sẽ có người đưa đón đến công ty làm. Tiếp đó, các bị can yêu cầu họ làm hộ chiếu, hướng dẫn, bố trí phương tiện đưa đón, trả tiền chi phí đi lại để nhập cảnh vào nước Lào, Thái Lan bằng hộ chiếu phổ thông (các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực (visa) 30 ngày đối với mục đích thăm thân, du lịch giữa Việt Nam và Lào; 60 ngày đối với mục đích thăm thân, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan), sau đó sang nước thứ ba hoặc trốn ở lại lao động trái phép tại công ty do chủ người Trung Quốc quản lý.

Về phía các công dân Việt Nam sau khi đến công ty, các lao động sẽ bị các đối tượng thu lại toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và bị bắt ký vào bản Hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng do công ty đã soạn thảo sẵn. Tuy nhiên, công việc không phải là bán hàng online trên các sàn Thương mại điện tử như các đối tượng quảng cáo mà thực chất là tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với người Việt Nam. Khi công dân biết đó là công việc vi phạm pháp luật và xin nghỉ thì bị các đối tượng yêu cầu nộp phạt với số tiền tương đương 100 triệu - 200 triệu đồng/người mới được trả giấy tờ để về Việt Nam, nếu không nộp sẽ phải tiếp tục làm việc; trong trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu được giao sẽ bị đe dọa, chửi bới, có khi đánh đập hoặc bán cho công ty khác. Ngoài ra, các lao động còn phải làm việc, sinh sống trong điều kiện tạm bợ, bị "giam lỏng"; thường xuyên phải trốn tránh việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng sở tại, không được cơ quan chức năng của Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ.

Bằng việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu việc làm của người dân để đưa ra nội dung tuyển dụng việc nhẹ, lương cao, cư trú bất hợp pháp và lợi dụng chính sách mở cửa đi lại giữa các nước Đông Nam Á, các đối tượng phạm tội đã dụ dỗ, lôi kéo công dân Việt Nam trốn ra nước ngoài lao động trái phép ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, phòng ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay. Tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân cảnh giác trước các thủ đoạn rủ rờ, lôi kéo ra nước ngoài lao động trái phép của các đối tượng. Không tiếp tay cho các đối tượng trong việc tìm kiếm, tư vấn, rủ rờ, lôi kéo người khác sang nước ngoài lao động theo các hình thức nêu trên. Vận động Nhân dân chủ động tố giác các hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa gạt, tuyển mộ công dân ra nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao song thực chất là cư trú, lao động bất hợp pháp tại các địa điểm do người nước ngoài quản lý; đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, phóng sự, hình ảnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trên các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý.

3. Công an huyện, các Đoàn Biên phòng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động tại nước ngoài; những nguy cơ, tác hại của việc xuất cảnh ra nước ngoài lao động trái phép; phương thức, thủ đoạn của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Cảnh báo những nguy cơ, hệ lụy của hành vi xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động của các đường dây tội phạm đưa dân xuất nhập cảnh trái phép vi phạm pháp luật Việt Nam.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C PCVP;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Anh